

มติชน

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9786 ราคา 8 บาท

'แม่ฟ้าหลวง' นำร่องสอบระบบกลาง รับนร.ทั่วประเทศ 240 คน-18 หลักสูตร

แม่ฟ้าหลวง ร่วมนำร่องรับคัดเลือกนศ. "ระบบกลาง" เปิด 18 หลักสูตร มีที่นั่งให้ 240 คน ให้นร.ทั่วประเทศ สมัครเข้า เผย เป็นระบบที่สร้างโอกาสและทางเลือกให้นร. ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นระบบที่สะดวกต่อนร. ในการสมัคร ทั้งมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสได้เลือก นร. ที่มาจากทั่วประเทศด้วย

รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ดูแล โครงการแนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า จากที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้นำระบบการ รับนักศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มาใช้แทนระบบเอนทรานซ์ ในปีการศึกษา 2549 โดยทำโครงการนำร่องก่อนในปีการศึกษา 2548 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเข้าร่วม 24 แห่ง และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหนึ่งในสถาบันที่เข้าร่วม สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนธุรกิจ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว, เทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ

การจัดการท่องเที่ยว, การจัดการอุตสาหกรรมบริการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีการคัดเลือกจะใช้ผลการเรียน ของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย 50 % และจากการสอบวัด ความรู้ของ สกอ. ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอีก 50 % เป็นเกณฑ์ ตัดสิน ซึ่งผลการเรียนจะได้จาก GPAX และGPA ของกลุ่มวิชา ที่คณะวิชาของมหาวิทยาลัยได้คัดเลือก ซึ่งไม่เกิน 3 กลุ่มสาระวิชา ส่วนวิชาที่ได้จากการสอบวัดความรู้ จะกำหนดไม่เกิน 3 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่เหมาะสมกับคณะวิชาหรือประเภทวิชานั้นๆ เช่นกัน

รศ.กัลณกา กล่าวว่ การคัดเลือกด้วยวิธีนี้นักเรียน มีโอกาสเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ 4 อันดับ ที่แตกต่างจากวิธีการรับแบบเดิม คือ วิธีการสมัครหรือเลือกคณะ ของนักเรียน สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ และสามารถดู รายละเอียดต่างๆ ก่อนสมัคร ขั้นตอนการสมัครก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไกล และสามารถรับทราบผลการเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที และที่สำคัญ ระบบนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจ หากยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าเรียน แล้วก็ไม่สามารถเลือกเอนทรานซ์ได้อีก การที่มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมโครงการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสและ ทางเลือกมากขึ้น ในขณะที่เดียวกับมหาวิทยาลัยเองก็จะได้ คัดเลือกนักเรียนจากแหล่งต่างๆ และครั้งนี้ยังเป็นการคัดเลือก จากผลการศึกษาในระดับมัธยมปลายเป็นหลักอีกด้วย แม้จะเป็น โครงการนำร่องแต่ก็เชื่อว่าจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบผลดีผลเสียในการคัดเลือกด้วยระบบใหม่นี้ เพื่อเป็นข้อมูล ในการดำเนินการเรื่องการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยต่อไป นักเรียนที่สนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการรับระบบใหม่นี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของ สกอ. ที่ www.cuas.or.th หรือที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916-106,916-115-7 รศ.กัลณกา กล่าวในที่สุด